

Số: 187/TB-TTHĐ

Yên Khánh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết luận phiên giải trình về thực hiện các kiến nghị giám sát

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TTHĐ ngày 24/10/2023 của Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các kiến nghị giám sát.

Ngày 16/11/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình việc thực hiện các kiến nghị giám sát với 03 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề về công tác quản lý đất đai (gồm 02 nội dung: Việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đối với xã Khánh An, xã Khánh Cường và Công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với một số thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Khánh Hòa và thị trấn Yên Ninh); Nhóm vấn đề về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và phát triển nông nghiệp đối với xã Khánh Thành, xã Khánh Công và Nhóm vấn đề về công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nội dung giải trình là công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã trong các lĩnh vực do Công an xã đề xuất, chuyển hồ sơ xử phạt).

Tại phiên họp, có 05 lượt đại biểu HĐND huyện nêu 12 câu hỏi đề nghị lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã: Khánh An, Khánh Cường, Thị trấn Yên Ninh, Khánh Hoà, Khánh Thành, Khánh Công giải trình. Qua tổ chức phiên giải trình cho thấy việc lựa chọn nội dung giải trình là rất cần thiết, phản ánh khách quan những vấn đề thực tiễn đó là những vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập ở địa phương được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết, tham gia trách nhiệm tại phiên giải trình. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, ngành, địa phương đã trả lời cơ bản đúng trọng tâm, nghiêm túc nhận trách nhiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế. Lãnh đạo UBND huyện phát biểu làm rõ một số nội dung, trách nhiệm và cam kết chỉ đạo thực hiện các giải pháp cần thiết trong thời gian tới. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND huyện và giải trình của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:

Thường trực HĐND huyện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các kiến

ngợi sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện. Ngay sau các cuộc giám sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các kiến nghị trong lĩnh vực được giám sát và đạt kết quả chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND huyện nhận thấy một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa quyết liệt trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND chỉ ra tại các Thông báo, kết luận giám sát như: Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Khánh An, xã Khánh Cường chưa cấp thêm được trường hợp nào so với thời điểm giám sát năm 2022; công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với một số thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Khánh Hòa và thị trấn Yên Ninh, số lượng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và phát triển nông nghiệp đối với xã Khánh Thành, xã Khánh Công chưa phát huy được hết tiềm năng của địa phương; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã trong các lĩnh vực do Công an xã đề xuất, chuyển hồ sơ xử phạt vẫn còn những vướng mắc, bất cập...

Tại phiên giải trình, các cơ quan, đơn vị được giải trình đã nêu nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan của những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Thường trực HĐND huyện ghi nhận và đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về vấn đề này trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

**I. Về nhóm vấn đề về công tác quản lý đất đai, cụ thể việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đối với xã Khánh An, xã Khánh Cường và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với một số thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Khánh Hòa, thị trấn Yên Ninh**

**1. Đề nghị UBND xã Khánh An, xã Khánh Cường:** Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và có biện pháp quyết liệt để vận động, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện kê khai; chưa thực hiện các thủ tục liên quan (như thủ tục thừa kế, thủ tục đăng ký biến động đất đai, thủ tục chuyển nhượng và thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã mất...) đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Rà soát, báo cáo cụ thể các trường hợp khó khăn, vướng mắc và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho tổ chức và nhân dân.

**2. Đề nghị UBND thị trấn Yên Ninh và UBND xã Khánh Hoà:** Thực hiện rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hoá thôn, xóm, phố và sân chơi thể thao trên địa bàn. Đối với những thôn, xóm, tổ dân phố chưa có quỹ đất xây dựng nhà văn hoá: đề nghị sớm đưa vào quy hoạch sử dụng đất và huy động các nguồn lực để xây dựng nhà văn hoá, đảm bảo 100% thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.

**3. Đề nghị UBND huyện:** Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn toàn huyện. Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để UBND các xã, thị trấn sớm hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân (cụ thể: đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Kịp thời hướng dẫn và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với những trường hợp có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên để xin ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

**II. Về nhóm vấn đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và phát triển nông nghiệp đối với xã Khánh Thành, xã Khánh Công**

**1. Đề nghị UBND xã Khánh Thành, Khánh Công:** Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND huyện phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 để nhân dân trên địa bàn xã tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ theo Đề án của huyện và của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hết tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch, dịch vụ cộng đồng bền vững như xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đưa nhiều sản phẩm của địa phương đạt thương hiệu OCOP.

**2. Đề nghị UBND huyện:** Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND huyện phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, điều kiện để nhân dân tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh giai đoạn 2021-2025 của huyện và của tỉnh.

### III. Về nhóm vấn đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

**1. Đề nghị UBND xã Khánh Thành, Khánh Hội:** Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính đảm bảo theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện lưu trữ hồ sơ xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Đề nghị Công an huyện:** Phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an xã trong quá trình lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hoà, thống nhất giữa cơ quan có thẩm quyền lưu trữ hồ sơ và nhiệm vụ đặc thù của ngành.

**3. Đề nghị UBND huyện:** Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, nhất là việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cấp xã đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là thông báo kết luận phiên giải trình việc thực hiện các kiến nghị giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết sau giải trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương. /.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Công an huyện;
- Thường trực HĐND; UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thắng**